



ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (การสัมภาษณ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒ - ๓ ยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (การสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวสาราริน แซ่อึ้ง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)	หมายเหตุ
๑. ความรู้ความสามารถ (๕๐ คะแนน) พิจารณาจากประวัติการศึกษาประวัติการทำงานและสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ ๒. บุคลิกและคุณลักษณะอื่นๆ (๕๐ คะแนน) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่นการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การส่งมอบความเชี่ยวชาญในงานจริยธรรม และความร่วมมรร่วมใจ	วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิและผู้ใดมาหลังจากเวลา ๑๓.๓๐ น. จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)	หมายเหตุ
๓. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะ การสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ๔. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนสัมภาษณ์ เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข ประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า		

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพุดติดนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (การสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า) และทางเว็บไซต์ <https://www.opsmoac.go.th/prachuapkhirikhan-home> หัวข้อข่าวรับสมัครงาน หรือโทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๖๐-๓๐๖๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวนัตติมา อิงรัตน์กร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป